

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.75 จับตา flow ต่างประเทศ คาดกรอบวันนี้ 36.65-36.90

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 เม.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.75 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อยจากเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.78 บาท/ดอลลาร์

เช้านี้ เงินบาทเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยดอลลาร์ย่อตัวลงตามบอนด์ยีลด์ หลังจากก่อนหน้าปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาหลายวัน

ส่วนปัจจัยในประเทศ ต้องรอดูทิศทางของกระแสเงินทุนต่างประเทศ โดยเมื่อวานนี้ต่างชาติขายหุ้นและพันธบัตรรวมกันราว 10,000 ล้านบาท

"บาทแข็งค่าเล็กน้อยจากเย็นวานนี้ ขยับตามทิศทางตลาดโลกแต่ยังไม่ปัจจัยใหม่เข้ามา ปัญหาสู้รบในตะวันออกกลางไม่ส่งผลกระทบต่อมากนัก" นักบริหารเงินฯ กล่าว

นักบริหารเงินฯ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.65-36.90 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ 154.33 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 154.58 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ 1.0665 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0640 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 36.785 บาท/ดอลลาร์

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐชะลอตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (17 เม.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 19.40 ดอลลาร์ หรือ 0.81% ปิดที่ 2,388.40 ดอลลาร์/ออนซ์

-FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 84.8% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเดือนมิ.ย. หลังจากที่ให้น้ำหนักเพียง 41.2% เมื่อ 1 เดือนก่อนหน้า

-นายกรัฐมนตรีกาดาร์ เผยผลการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสประสบความสำเร็จ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่อ่อนไหว ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน

-รมต.ต่างประเทศของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (G7) จัดการประชุมที่เกาะกาปรี (Capri) ของอิตาลี เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการออกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน เพื่อตอบโต้กรณีอิหร่านใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีอิสราเอล

-นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เผยอิสราเอลจะตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับแนวทางในการตอบโต้การโจมตีของอิหร่าน หลังพบปะกับ รมต.ต่างประเทศของสหราชอาณาจักร และเยอรมนี

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยฮิเบอร์ ในกรุงเยรูซาเลมพบว่า 74% ของผู้ตอบแบบสำรวจ ไม่เห็นด้วยที่อิสราเอลจะตอบโต้อิหร่าน หากการโจมตีดังกล่าวกระทบต่อความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตร

-ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เผยแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.9% ในไตรมาส 1/2567

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของหลายประเทศที่เปิดเผยวันนี้ ได้แก่ ออสเตรเลียเปิดเผยอัตราว่างงานเดือนมี.ค. และสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีการผลิตเดือนเม.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค. และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนมี.ค. จาก Conference Board

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้